

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิด HU NetDesign อบรมนักออกแบบ กราฟฟิก ซูเปอร์โมชัน พิเศษลด 30-50% ซึ่งความต้องการแรงงานสูง ลูกค้ำที่ผ่านอบรมจะเป็นตัว เสริมกัน รวมทั้งพัฒนาฝีมือพนักงาน ในสถานประกอบการ ย้ำแบรนด์ดังเพียงต่อยอดจลุลย

นางสาวอัจฉรา เรื่องประทุม หัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม และอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า แนวความคิดของการเปิดศูนย์อบรม HU NetDesign คือ เป็นนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่บันทึกความ ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Net Design โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงเปิดศูนย์อบรมขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ทางภาคใต้ บุคลากร นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนเน็ต ดีไซน์ ได้มีโอกาสเรียนเหมือนที่กรุงเทพฯ

หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตร Professional Web Designer ซึ่งเหมาะสำหรับงาน ออกแบบ Web Site อย่างมืออาชีพ ประกอบ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 Adobe Image Ready CS2 Dreamweaver 8 และ Extension หลักสูตร PHP-MySQL for Web Programming เหมาะสำหรับผู้ต้องการสร้าง Web Programming ประกอบด้วยโปรแกรม Homesite Editor Plus PHP4 และ MySQL

หลักสูตร Computer Art & Graphic Design เหมาะสำหรับผู้ต้องการเป็น Graphic Designer

ม.หาดใหญ่เปิด 'HU NetDesign' พัฒนาฝีมือ-ป้อนแรงงานตลาดต้องการสูง



2 ผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา บุคลากร รวมทั้งพนักงานจากสถานประกอบการในการ ส่งตัวเข้ามาฝึกอบรม มีมาไกลจากนครศรีธรรมราช สตูล หลากหลายมาก” นางสาวอัจฉรา กล่าวและว่า

แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาการเรียนการ

สำหรับบุคคลทั่วไป และ 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ นักเรียนนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และนักเรียนโรงเรียนในเครือหาดใหญ่ อำนวยวิทย์ เพราะคิดว่าเราเป็นสถาบันการศึกษา ถือว่าเราเปิดโอกาสให้คนภาคใต้แล้ว จึงให้ราคาถูกกว่า และจะทำการตลาดต่อไปเรื่อยๆ

ชื่อติดหูติดปาก มีการโฆษณาอย่างทั่วถึง เราก็สามารถนำสื่อดังกล่าวมาใช้ได้ทันทีโดยสามารถทำแบรนด์ทำตลาดต่อจากนั้นได้เลย นอกเหนือสิ่งใด คือ บทบาทของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ถือเป็นพันธกิจหลักของเราในการนำความรู้ วิชาการที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาท้องถิ่น

นางสาวอัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ออกค่า มาจากหลากหลาย เพราะคอมพิวเตอร์ไม่อยู่นิ่ง แม้เป็นการทำสมุดเล่มเดียว แต่ด้วยโปรแกรม ต่างกัน เครื่องมือต่างกัน ก็ได้ผลต่างกันในเรื่อง ความรวดเร็ว ความสวยงาม ใช้โปรแกรม พัฒนาไปทุกวัน ผู้ใช้ก็ต้องพัฒนาความรู้ด้วย

นอกจากนี้นักศึกษาจะให้ความสนใจในเรื่องมัลติมีเดียมากขึ้น ในเรื่องการทำโปรเจกต์ ภาพยนตร์สั้น ในการเปิดหลักสูตร คือ 30 คนก็สามารถเปิดได้แล้ว ด้านเขียนโปรแกรมก็น่าสนใจ เพราะเป็นพื้นฐานการสร้าง Web Application ในการให้เว็บสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ รวมทั้ง ส่วนที่ลึกลงไป คือ ภาพยนตร์และเทคนิคพิเศษ

หากมองในส่วนความต้องการตลาด แรงงานของอาชีพออกแบบ Website สื่อมัลติ

Animation with 3D Studio Max 9 เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการสร้างภาพกราฟฟิก 3 มิติขั้นสูงด้วย
3D Max

“ด้านวิทยาการเป็นส่วนหนึ่งของเน็ตดีไซน์ใน
การจัดการ แต่เรื่องอาคารสถานที่จะเป็นส่วน
ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ หลักสูตรการเรียน
การสอนจะใช้หลักสูตรเดียวกับกรุงเทพฯเลย มี
ครบทุกหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการทำ
ตลาดหลักสูตรไหนเท่านั้น คู่มือต่างๆ
ประกาศนียบัตรต่างๆ ก็ใช้เหมือน กรุงเทพฯ เช่น
กัน เปิดอบรมไปแล้ว 1 รุ่น และตอนนี้ก็เข้าสู่รุ่นที่

หลักสูตรแฟลช มัลติมีเดียร์ ได้รับผลตอบรับที่ดี
เพราะเปิดเป็นแห่งแรกในภาคใต้ มีผู้สนใจ
โทรศัพท์มาสอบถาม เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้
นี้ ยังมีช่องทางเว็บไซต์และพัฒนาให้ดีขึ้น มีโบร
ชัวร์วางตามสถานประกอบการ และมีการ
โฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์ รวมทั้งยูเรดิโอ

นางสาวอัจฉรา กล่าวต่อไปว่า ข้อดีข้อเด่น
ของ HU Netdesign คือ ประหยัดค่าใช้จ่ายมาก
ไม่ต้องเดินทาง ไปเรียนถึงกรุงเทพฯ รวมทั้งไม่
ต้องเสียค่าที่พักต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการออก
โปรโมชั่นพิเศษ คือ มีส่วนลด 30 เปอร์เซ็นต์

รวมกลุ่มเรียนไม่ได้ แต่เราจะมองสภาพตลาดที่
เป็นหลักสูตรเดียวกัน และรวมเป็นกลุ่ม
หลักสูตรจะสะดวกกว่า ทั้งนี้ เรานำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเข้ามามาก เราเรียนไปตามความทันสมัย
ของเทคโนโลยี ด้วยเวอร์ชันที่อัปเดตล่าสุด
คู่มือการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน รวมทั้ง
วิทยาการที่มีประสบการณ์การสอนที่แน่น เพราะ
เขาสอนเด็กกรุงเทพฯที่หลากหลาย รับรู้การ
สอนว่าต้องเจอ สภาพปัญหาอย่างไร เขาก็จะ
เข้าใจเด็กได้” นางสาวอัจฉรา กล่าวและว่า

นอกจากนี้ Net-Design ยังเป็นแบรนด์ เป็น

ด้านกราฟฟิกและมัลติมีเดียร์อยู่แล้ว เราเห็น
ความสำคัญตรงนั้น เพราะเป็นที่ต้องการไม่ว่า
จะทำสื่อประเภท ก็ต้องการคนที่มีความรู้ความ
สามารถตรงนี้ สื่อมีความจำเป็นต่อไปโรมัน
การตลาด และการธุรกิจในปัจจุบันมาก

“แม้ไม่ได้จบทางด้านนี้โดยเฉพาะ แต่เมื่อ
ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็สามารถยื่นแบบตรงนี้ได้
เพราะเราเรียนด้านนี้มาหากเรา มีความสามารถ
ด้านนี้เพิ่มเข้ามาก็สามารถเป็นความสามารถ
พิเศษที่เข้ามาเสริมให้สามารถเป็นจุดเด่นในการ
สมัครงานมากขึ้น” นางสาวอัจฉรา กล่าว ■